



รายงานการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ นิมพงษ์	นายก อบต.	สมศักดิ์ นิมพงษ์	
๒	นายเอื้อง มาประเสริฐ	รองนายก อบต.	เอื้อง มาประเสริฐ	
๓	นางสาวอุบล เฉลิมจักร์	รองนายก อบต.	อุบล เฉลิมจักร์	
๔	นางสมหมาย สุภาพ	เลขานุการนายก อบต.	สมหมาย สุภาพ	
๕	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	หัวหน้าสำนักปลัด	พรเพ็ญ ทองดี	
๖	นายอภิชาติ เพชรคุ้ม	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อภิชาติ เพชรคุ้ม	
๗	นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ	ณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่	
๘	นางสาวทศวรรณ์ ภูมิสุข	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	ทศวรรณ์ ภูมิสุข	
๙	นางสาวชินภา วงษ์สุวรรณ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ชินภา วงษ์สุวรรณ	
๑๐	นางสาววารุณี อัมพะสุโร	ครูผู้ดูแลเด็ก	วารุณี อัมพะสุโร	
๑๑	นายศิลา ยามช่วง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ศิลา ยามช่วง	
๑๒	นายไพศาล เจริญศิลป์	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.	ไพศาล เจริญศิลป์	
๑๓	นางสมาลี สิ้นคำคุณ	จพง.การเงินและบัญชี	สมาลี สิ้นคำคุณ	
๑๔	นางสาวอำนวยการ ระเบียบดี	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	อำนวยการ ระเบียบดี	
๑๕	นางธนิกานุจน์ แก้วประเสริฐ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	ธนิกานุจน์ แก้วประเสริฐ	
๑๖	นางสาวจิรัชยา ผลประทีปสุริยา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	จิรัชยา ผลประทีปสุริยา	
๑๗	นางสาวกมลชนก แก่นเพชร	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	กมลชนก แก่นเพชร	
๑๘	นายไพโรจน์ ถมมาลา	พนักงานขับรถ	ไพโรจน์ ถมมาลา	
๑๙	นางสาวสิรินาฏ บุญโย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สป.	สิรินาฏ บุญโย	
๒๐	นางสาวณัฐปภัทร์ พวงภู่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ	ณัฐปภัทร์ พวงภู่	
๒๑	นางสาวกรชนก มาลีหอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรชนก มาลีหอม	
๒๒	นายชวลิต นาคอำไพ	พนักงานขับรถ	-	ติดภารกิจ
๒๓	นายอนันต์ นาคอำไพ	พนักงานจ้างทั่วไป	อนันต์ นาคอำไพ	
๒๔	นายวิเชียร ชุ่มใจ	พนักงานจ้างทั่วไป	วิเชียร ชุ่มใจ	
๒๕	นายณรงค์ ประหยัด	พนักงานจ้างทั่วไป	ณรงค์ ประหยัด	
๒๖	นายยุทธนา มาประเสริฐ	พนักงานจ้างทั่วไป	ยุทธนา มาประเสริฐ	
๒๗	นางสาวชลิตา แสงแก้วสุข	พนักงานจ้างทั่วไป	ชลิตา แสงแก้วสุข	
๒๘	นางอัจฉรา ป่าพฤษา	พนักงานจ้างทั่วไป	อัจฉรา ป่าพฤษา	
๒๙	นายสุดใจ อยู่คงเมือง	พนักงานจ้างทั่วไป	สุดใจ อยู่คงเมือง	
๓๐	นายสุเชษฐ กลิ่นกล้า	พนักงานจ้างทั่วไป	สุเชษฐ กลิ่นกล้า	
๓๑	นายดำรง ศรีคง	พนักงานจ้างทั่วไป	ดำรง ศรีคง	
๓๒	นายบัณฑิต รักชาติ	พนักงานจ้างทั่วไป	บัณฑิต รักชาติ	

๓๓	นางสาวสิริรัตน์ สุทธกัน	พนักงานจ้างทั่วไป	สิริรัตน์ สุทธกัน	
๓๔	นายหิรัญ วงศ์อ่อน	พนักงานจ้างเหมาบริการ	หิรัญ วงศ์อ่อน	
๓๕	นายวีระ พึ่งพิง	พนักงานจ้างเหมาบริการ	วีระ พึ่งพิง	
๓๖	นางพิชชา ปานทอง	พนักงานจ้างเหมาบริการ	พิชชา ปานทอง	
๓๗	นางสาวอารีย์วรรณ ชูชีพ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	อารีย์วรรณ ชูชีพ	
๓๘	นางสาวชลธิชา นาคไย	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ชลธิชา นาคไย	
๓๙	นายเฉลิม ช่วยชู	พนักงานจ้างเหมาบริการ	เฉลิม ช่วยชู	
๔๐	นายกิตติภูมิ หลาบงาม	พนักงานจ้างเหมาบริการ	กิตติภูมิ หลาบงาม	
๔๑	นายวีระพงษ์ ภิรมณ์สุข	พนักงานจ้างเหมาบริการ	วีระพงษ์ ภิรมณ์สุข	
๔๒	นายสมชาย เฉลิมไทย	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สมชาย เฉลิมไทย	
๔๓	นายศรายุท วิมลศรี	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ศรายุท วิมลศรี	
๔๔	นางสาวสมส่วน พุ่มชุมแสง	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สมส่วน พุ่มชุมแสง	
๔๕	นายวันเฉลิม เขียวอ่อน	พนักงานจ้างเหมาบริการ	วันเฉลิม เขียวอ่อน	
๔๖	นางสาวณัฐกานต์ ตะริตโน	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ณัฐกานต์ ตะริตโน	
๔๗	นางสาวฐิตาพา เจียมวงศ์วัฒน์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ฐิตาพา เจียมวงศ์วัฒน์	
๔๘	นายธวัชชัย อากรพันธ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ธวัชชัย อากรพันธ์	
๔๙	นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ณรงค์ ศรีสวัสดิ์	
๕๐	นางสาวทิตยา พนมบูรณ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-	ติดภารกิจ

จำนวนทั้งหมด

จำนวน ๕๐ คน

ผู้มาประชุม

จำนวน ๔๘ คน

ผู้ไม่มาประชุม

จำนวน ๒ คน

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม ว่าที่ ร.ต.หญิงกมลชนก แก่นเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล กล่าวเชิญ นายสมศักดิ์ นิมพงษ์ นายก อบต.สายทอง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม นายสมศักดิ์ นิมพงษ์ นายก อบต.สายทอง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมศักดิ์ฯ

สวัสดีครับ พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกท่าน กระผม

นายก อบต.

นายสมศักดิ์ นิมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง สำหรับการประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันแรก สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระผม จึงขอถือความจำเป็นที่ต้องมอบนโยบายหรือชักจูงความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีความตั้งใจทำหน้าที่บริการประชาชนอย่างเสมอภาค และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ในการงานอันเกี่ยวกับหน้าที่ราชการหรือกรณีต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณหรือทรัพย์สินต่างๆให้ปราศจากการคอร์รัปชั่น มีวินัยต่อหน้าที่และองค์กร และให้ยึดถือระเบียบกฎหมายและความถูกต้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์แห่งสาธารณะเป็นสำคัญ จึงได้เชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านมาประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมแล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายสมศักดิ์
นายก อบต.

๓.๑ เวลาการทำงานตามเวลาราชการ

ขอความร่วมมือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดสละเวลาการทำงานก่อนเวลา
ครึ่งถึง ๑ ชั่วโมง ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. เพราะถ้าหากมาพอดีกับเวลาปฏิบัติราชการ ซึ่งกว่า
จะได้เริ่มปฏิบัติงานอาจทำให้ล่วงเลยเวลาไปหลายนาที บางครั้งอาจมีประชาชนมานั่งรอ
ติดต่อราชการ จึงทำให้เสียเวลาการประกอบอาชีพหรือไม่ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว
และในเรื่องนี้จึงขอให้ทุกท่านลองตระหนักถึงถ้าสมมุติว่าเป็นเราเองที่ต้องไปนั่งรอในช่วง
ระยะเวลากระชั้นชิดบางครั้งเราเองอาจจะรู้สึกใจร้อน อยากดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ให้เสร็จ
เร็วๆ เพื่อจะได้ไปทำธุระอย่างอื่นต่อ ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาตามราชการแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์
หรือปริ้นเตอร์อันถือว่าเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ในการให้บริการอย่างหนึ่งต้องพร้อมแล้ว ไม่ใช่
เพิ่งจะมาเปิดแล้วรีเซ็ตเครื่องตอนที่ มีประชาชนมานั่งรอนะครับ

๓.๒ การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

นายสมศักดิ์
นายก อบต.

กฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ออกมาแต่ละวัน โดยเฉพาะระยะเวลาช่วง
นี้ ที่มีกฎหมายหรือระเบียบใหม่ๆ ออกมาบังคับใช้มากมาย ฉะนั้น จึงขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านหมั่นศึกษากฎระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจ พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
องค์กร ต่อหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๓.๓ การบริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

นายสมศักดิ์
นายก อบต.

เมื่อมีประชาชนมาติดต่อราชการ ไม่ว่าจะผู้นั้นจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไร
จะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนา พ่อค้า นักธุรกิจ หรือข้าราชการกรมกองกระทรวงต่างๆ ก็ขอ
ความร่วมมือทุกท่านให้มีใจบริการ แต่งกายสุภาพตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
สอบถามผู้ติดต่อราชการด้วยถ้อยคำสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และให้การต้อนรับอย่าง
เสมอภาค

๓.๔ การเสริมสร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

นายสมศักดิ์
นายก อบต.

ในเรื่องคุณธรรมกับการทำงานนี้ ขอให้ทุกท่านมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และคุณธรรมในการบริหารงาน ฝากหัวหน้าส่วนทุกกอง ให้ทำความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านของท่านในเรื่องของการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน
และการบริหารสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยกันทำงานเป็นทีมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงและกำชับให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการด้านจริยธรรม ดังนี้

๑. ประกาศ อบต.สายทอง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

๒. แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง

๓. ประกาศ อบต.สายทอง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรม ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

จากเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น มีพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

หากไม่มี สำหรับระเบียบวาระที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔ ก็ขอฝากให้หัวหน้าสำนักปลัดนำไป
ซักซ้อมความเข้าใจมอบหมายการดำเนินการต่างๆตามนโยบายที่มอบด้วย หรือหากมี
ความเห็นเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการโดยชอบได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ขอกำชับผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิด ก่อน/ขณะ/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระ
เทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเอื้อประโยชน์หรือ
เรียกรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้องและให้จัดทำประกาศดังกล่าวด้วยครับ

นายสมศักดิ์

กล่าวในที่ประชุมว่า มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม
และขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพียงกัน

นายก อบต.

ปิดประชุม

๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(กมลชนก แก่นเพชร)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล/เลขานุการที่ประชุม -

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง